



โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  
ประกาศ นโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการนำโรงพยาบาลไปสู่การเป็น สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพของ HA และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อผลักดันงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ชุมชนสามารถดำเนินงานเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการของโรงพยาบาลที่เหมาะสม โดยมีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

**ด้านการบริการ :** พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ ให้ความมั่นใจและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่เหมาะสม จัดอาคารสถานที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการมีความสะอาดปลอดภัย

**ด้านการบริหาร :** ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใส ประหยัด มีคุณภาพ ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการและมีระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการบุคลากร

**ด้านการเงินการคลัง :** เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

**ด้านสังคม :** มุ่งเน้นความสามัคคีสามัคคี มีจริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

**ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ :** สร้างความร่วมมือในเครือข่าย มีแนวทางในการดำเนินงานสาธารณสุข ทั้งเชิงรุก เชิงรับและในภาวะวิกฤต พัฒนาระบบการส่งต่อ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญในพื้นที่ของเครือข่ายสุขภาพ พัฒนาระบบที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งเครือข่าย มีระบบบริหารจัดการการเงิน การคลังและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

**ด้านความมั่นคงของโรงพยาบาล :** เน้นระบบความปลอดภัยบริหารความเสี่ยงและการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรโรงพยาบาล เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนผู้ให้บริการและผู้มารับบริการเกิดความพอใจ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจักรพ บ่อมนภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

ตามประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

เรื่อง แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเขาสวนกวาง วัน/เดือน/ปี : ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ : การเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน โรงพยาบาลเขาสวนกวาง	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
๑.	ข้อมูลผู้บริหารของโรงพยาบาลเขาสวนกวาง
๒.	นโยบายของผู้บริหาร
๓.	โครงสร้างหน่วยงาน
๔.	หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕.	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๖.	ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงานฯ ที่เกิดขึ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๗.	ข้อมูลติดต่อหน่วยงานประกอบด้วย ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์,หมายเลขโทรสาร,ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน
Linkภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ : .....	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b>	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b>
ไพโรจน์ ชีอตรง (นายไพโรจน์ ชีอตรง)	จักรพ บ่อมณฑา (นายจักรพ บ่อมณฑา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b>	
สรพรรฐ ปัทมามาลย์ (นายสรพรรฐ ปัทมามาลย์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	